



United Pentecostal Church Intl เดือนมีนาคม 2020



เยี่ยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด "ถูกใจ" เพจของเรา

ในพระหัตถ์ของพระเจ้า เราได้รับการฟื้นฟู!

โดยจิล แพตเทอร์สัน



พระเจ้าทรงเชี่ยวชาญในการฟื้นฟูชีวิตและจิตใจ
พระองค์ทรงเปรมปรีดีในการฟื้นฟูดังกล่าว

ใน 1 ซามูเอล 2

ฮันนาห์อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าหลังจากที่พระองค์ประทานบุตรที่เธอต้องการมาเป็นเวลานานให้กับเธอ
หลังจากที่ซามูเอล บุตรชายของฮันนาห์ หย่านมแล้ว ฮันนาห์ก็พาเขาไปยังพระวิหารของพระเจ้าในชิโลห์
ในคำอธิษฐานต่อพระเจ้า เธอทูลต่อพระเจ้าว่า

"พระองค์ทรงยกคนยากจนขึ้นจากผงคลี พระองค์ทรงยกคนขัดสนขึ้นจากกองขยะ
กระทำให้เขาหนึ่งร่วมกับเจ้านาย และได้ที่หนึ่งอันมีเกียรติเป็นมรดก เพราะว่าเส้าแห่งพิภพเป็นของพระเจ้า
พระองค์ทรงวางพิภพไว้บนนั้น" (ข้อ 8)

ฮันนาห์เข้าใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเธอทรงยกคนยากจนขึ้นให้เป็นเจ้านาย และคนขัดสนให้เป็นผู้มีเกียรติ
ข้างเป็นสิ่งที่แตกต่างกันเหลือเกิน เป็นการเลื่อนตำแหน่งอย่างแท้จริง

กระบวนการฟื้นฟูของพระเจ้าเป็นกระบวนการที่สมบูรณ์ และบ่อยครั้งเป็นสิ่งที่เกินความคาดหวัง
ทั้งยังอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นในตัวอย่างของโยเซฟและโมเสส ภายในวันเดียว มีสิ่งต่างๆ
เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาไปอย่างมาก จากที่โยเซฟเคยถูกกล่าวหาอย่างผิดๆ และถูกคุมขัง
กลับได้รับการยกย่องให้มีอำนาจและเป็นที่พอพระทัยของกษัตริย์
ส่วนโมเสสจากที่ถูกซ่อนในตะกร้าสานกลับได้รับเสียงโดยธิดาของฟาโรห์

ตัวของคุณเองก็มีตัวอย่างและคำพยานถึงการฟื้นฟู
พระองค์ทรงยกเราขึ้นจากโคลนตมและนำเราให้ยืนอยู่บนหิน

"พระองค์ทรงจุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากหลุมอันน่าสลด ออกมาจากเลนตม แล้ววางเท้าของข้าพเจ้าลงบนศิลา
กระทำให้ย่างเท้าของข้าพเจ้ามั่นคง" (สดุดี 40:2)

เวลานี้เป็นเวลาแห่งการฟื้นฟู เป็นเวลาแห่งการชื่นชมยินดี!

ในพระหัตถ์ของพระเจ้า เราแข็งแกร่ง
ในพระหัตถ์ของพระองค์ เราสามารถ
ในพระหัตถ์ของพระองค์ เราเป็นประโยชน์
ในพระหัตถ์ของพระองค์ ทุกสิ่งเป็นไปได้
ในพระหัตถ์ของพระองค์ เราเป็นยิ่งกว่าผู้ได้รับชัยชนะ
ในพระหัตถ์ของพระองค์ เรามีอนาคต
ในพระหัตถ์ของพระองค์ เราได้รับการฟื้นฟู!

หมายเหตุ: จิล แพตเทอร์สัน อาศัยอยู่ในยุโรปตะวันออก ทำงานและรับใช้ในประเทศโรมาเนีย บัลแกเรีย และอังกฤษ เธอกับสามีเป็นมิชชันนารีมาเป็นเวลา 29 ปี

การฟื้นฟูสิ่งที่แตกหัก

โดยแมรี วิลสัน



ดิฉันเติบโตมาในครอบครัวศิษยาภิบาล ได้รับการสอนให้ชอบคุณ
ไว้วางใจพระเจ้าสำหรับทุกสิ่ง และอธิษฐานเกี่ยวกับทุกเรื่องอยู่เสมอ
ดิฉันมีคำพยานส่วนตัวจะเล่าให้ฟัง

เมื่อตอนช่วงอายุสามสิบ ดิฉันมีอาการซึมเศร้าร้ายแรง
ตอนนั้นดิฉันไม่เข้าใจว่าดิฉันซึมเศร้าหรือเข้าใจว่าอาการนั้นเลวร้ายเพียงใด
ดิฉันไม่อยากจะไปโบสถ์ ไม่ใช่เพราะดิฉันไม่รักพระเจ้า
แต่เพราะดิฉันเพียงแต่ไม่อยากเจอผู้คน ดิฉันไม่อยากจะพูดคุยกับใครๆ
ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่แปลกสำหรับคนที่ปกติแล้วชอบผู้คนและชอบกิจกรรมของโบสถ์

แต่บางอย่างภายในดิฉันไม่ยอมให้ดิฉันอยู่กับบ้าน ดิฉันไปประชุมทุกครั้ง
ดิฉันนมัสการและร้องเพลงในทีมนมัสการเกือบทุกเช้าเวลา 6 โมงเช้า ดิฉันไปอธิษฐาน
แม้ว่าหลายครั้งดิฉันจะเพียงแค่นอนลงอยู่ที่ธรรมาสันและร้องไห้
ช่วงเวลานั้นเตรียมตัวดิฉันสำหรับเวลาที่จะมาถึงหลายปีหลังจากนั้น
และเตรียมตัวรับกับสิ่งที่ดิฉันไม่อาจเผชิญได้โดยไม่อธิษฐาน

หลายสิ่งหลายอย่างถูกเอาไปจากดิฉัน และดิฉันรู้สึกเหมือนว่าถูกทำโทษ ดิฉันแตกหัก ในปี 2014
ดิฉันสูญเสียพ่อผู้ล้าค่าของดิฉันไป และในเวลาสองสัปดาห์ต่อจากนั้น
สามีของดิฉันตกงานเพราะมีอาการสมองขาดเลือดชั่วคราวหลายครั้ง
เราต้องย้ายจากบ้านไร่ที่สวยงามของเรามาอยู่ที่บ้านหลังเล็กมากที่ไม่สวยงามเลย ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
พระเจ้าทรงเริ่มทำงานในใจของดิฉัน เพื่อให้ฟังพระองค์ ฟักในพระองค์ อ่านพระวาจาของพระองค์
และอธิษฐานอย่างไม่เคยอธิษฐานมาก่อน

“เพราะเราจะเรียกเนื้อขึ้นใหม่ให้แก่เจ้า และเราจะรักษาบาดแผลของเจ้าให้หาย พระเจ้าตรัส” (เยเรมีย์ 30:17)

พระองค์เริ่มที่จะฟื้นฟูกำลังของดิฉันที่เสียไปให้กลับคืนมาอย่างช้าๆ ภาวะของดิฉันแตก และดิฉันเฉื่อยชา
ดิฉันแตกหักและเจ็บปวด พระเจ้าทรงฟื้นฟูดิฉัน พระองค์ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศกเป็นการเดินรำ สดุดี 121:1-2
กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาและความอุปถัมภ์ของพระเจ้ามาจากไหน
ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก”

คำว่า ฟื้นฟู มีความหมายคล้ายคลึงกับคำอีกมากมาย เช่น สดชื่น เต็มใหม่ สร้างใหม่ ทำให้สดชื่น ให้ชีวิตใหม่
ทำให้มีพลังขึ้นใหม่ เริ่มต้นใหม่ ซ่อมแซม ทำให้ฟื้นคืนมา ให้พลังใหม่ ฟื้นคืน เมื่อดิฉันเริ่มอ่านถ้อยคำเหล่านี้
ดิฉันใช้คำเหล่านี้กับสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อเราเมื่อเรามีความจำเป็น
สิ่งที่พระเยซูทำเพื่อมิตรของพระองค์ข้างเป็นสิ่งที่งดงามจริงๆ

ดิฉันขอหนุนใจทุกคนในวันนี้ ถ้าคุณรู้สึกหมดหวัง จงให้พระเจ้าฟื้นฟูคุณขึ้นมาใหม่
จงเรียกตัวคุณให้กลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่ จงฟื้นฟูความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้า และจงอธิษฐาน อธิษฐาน
อธิษฐาน จงพูดคุยกับพระเจ้าและอนุญาตให้พระองค์ฟื้นฟูคุณ
พระองค์จะทรงให้ชีวิตของคุณกลับมาสดใสอีกครั้ง "การร้องให้อาจจะอ้อยอิ่งอยู่สักคืนหนึ่ง
แต่ความชื่นบานจะมาเวลาเช้า" (สดุดี 30:5)

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพอพระทัยในการฟื้นฟูภาษาขณะที่แตกหักให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

หมายเหตุ: แมรี วิลสัน เป็นสมาชิกของคริสตจักร River of Life Church เมืองมุนซี รัฐอินเดียนา เธอมีลูก 2 คน และหลาน 3 คน
แมรีเป็นผู้อ่านนิตยสารและนักร้อง/ละคร และเป็นผู้รับใช้ด้านดนตรีเป็นเวลา 35 ปี นอกจากนี้
ยังนำคณะนักร้องเยาวชนที่ค่ายอนุชนหลายการประชุม ตอนนี้เกษียณอายุแล้ว และชอบใช้เวลากับครอบครัว แมรีชอบรับใช้พระเจ้า

สารจากบรรณาธิการ



พระเจ้าทรงทำการที่ยิ่งใหญ่!

พระเจ้าทรงเปิดประตูมากมาย คุณสามารถอ่านจดหมายข่าวนี้ได้ในภาษาอังกฤษ อาหรับ จีน
เชค/สโลวัก ดัตช์ ฟิลิปปินส์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีก ฮังการี อิตาลี ญี่ปุ่น โปแลนด์ โปรตุเกส สเปน
สวาฮีลี สวีเดน ตากาล็อก ไทย ครี สิงคโปร์ และศรีลังกา
โปรดช่วยเราอธิษฐานขอให้มันเปลี่ยนแปลงมากขึ้นด้วย

หากต้องการรับจดหมายข่าวในภาษาหนึ่งภาษาใดข้างต้น โปรดเขียนอีเมลไปที่
LadiesPrayerInternational@aol.com

เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเพิ่มชื่อของคุณในรายชื่อผู้รับจดหมายข่าวของเรา!

[เยี่ยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด "ถูกใจ" เพจของเรา!](#)

UPCI Ladies Ministries, 36 Research Park Court, Weldon Spring, MO 63304